



ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และนายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ.กระบี่) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ.กระบี่) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้เทศบาลดำเนินการตามมติดังกล่าวแล้วจัดส่งสำเนาคำสั่งหรือประกาศ ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งหรือประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
เลขานุการ ก.ท.จ.กระบี่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

## มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

แจ้งตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. รับทราบผลการดำเนินการสืบเนื่องจากวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน ๘ วาระ
๓. รับทราบสรุปผลการประชุม ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามสรุปผลการประชุมแจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งมติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งหนึ่ง (เอกสาร ๑)
๔. รับทราบตำแหน่งสายงานบริหารว่างของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสาร ๒)
๕. เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ลาออกตั้งแต่วันที่
๑. น.สรจนา ตรีสัตย์	ผู้ช่วยครู	โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. น.ส.ศศิญา จุฑามาศย์	ผู้ช่วยครู	กองการศึกษา ทต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่	๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
๓. นายภัทรพล พยายาม	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กองช่าง ทต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

/๖. เห็นชอบให้แต่งตั้ง...

๖. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูเทศบาล ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในวิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๕ ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาลผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย เนื่องจากผู้ที่เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น มีวิทยฐานะเท่ากับผู้ขอประเมินในปัจจุบัน จึงเห็นว่าควรที่จะแต่งตั้งผู้ประเมิน ผลงานที่มีวิทยฐานะที่สูงกว่า (เอกสาร ๓)



(นายสารโรจน์ ไชยมาตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
เลขาธิการ ก.ท.จ.กระบี่



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๓

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมฯ จำนวน ๓ ชุด

ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุมที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งมติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินศิริ ยิ้มทะมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๓-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๙๐๕๕  
ผู้ประสานงาน นางสาวสุธาสินี หาทรัพย์ ๐๘๐-๕๑๗๑๐๓๔

สรุปผลการประชุม ก.ท.  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๑. การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู

- มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับโรงเรียน หรือผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ชั่วโมงการประชุมทวิวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

๒. ขอให้ทบวงปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

- กรณีเทศบาลใดมีความประสงค์กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการรองจากปลัดเทศบาล โดยรองปลัดเทศบาลจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย การกำหนดตำแหน่งหรือการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เป็นระดับกลาง หรือสำนักระดับสูง ต้องเป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละเทศบาลและประเภทของเทศบาล ซึ่งกำหนดตามหลักการวิเคราะห์ตำแหน่งเป็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดจำนวนกรอบตำแหน่งและระดับตำแหน่งของรองปลัดเทศบาลหรือการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ซึ่งการที่จะกำหนดให้มีรองปลัดเทศบาล ระดับกลาง หรือระดับสูง รวมถึงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ที่ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของเทศบาล โดยจะต้องพิจารณาถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ งบประมาณของเทศบาลเป็นสำคัญด้วย มิใช่การกำหนดเพื่อเหตุผลด้านตัวบุคคล ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงานและเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย จึงเห็นว่า การกำหนดระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ อ.ก.ท. โครงสร้างขอรับข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงประกาศในครั้งต่อไป

๓. ขอความคุ้มครองหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้อ ๖ กำหนดให้เทศบาลประเภทสามัญ มีตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นประเภท

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ข้อ ๒๑.๑ กำหนดว่าปลัดเทศบาล ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ให้ปรับเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยจะปรับตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางได้ ก็ต่อเมื่อภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีงบประมาณที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓๕ โดยในปีงบประมาณที่ขอปรับให้คำนวณตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม และในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในครั้งแรกนั้น ให้ดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งสูงขึ้น และข้อ ๒๒ กำหนดว่า กรณีผู้ดำรงตำแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ย้ายผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้กำหนดตำแหน่งรองรับเฉพาะรายในสายงานเดิมเป็นการชั่วคราว เมื่อตำแหน่งนั้นว่างให้ยุบ ทั้งนี้ ให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้อ ๖.๑ กำหนดว่า การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีเทศบาลดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งปลัดเทศบาลให้มีระดับสูงขึ้นในครั้งแรก เมื่อประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีแล้ว ให้เทศบาลดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เมื่อได้รายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แล้ว กรณีหน่วยดำเนินการคัดเลือกยังเป็นอำนาจของ ก.ท. ให้รายงานผ่าน ก.ท.จ. เพื่อรายงาน ให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหาต่อไป โดยในระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้ผู้ดำรงตำแหน่งคนเดิมรักษาการในตำแหน่งนั้นไปพลางก่อนมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างรักษาการ ในตำแหน่งดังกล่าวให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งและระดับเดิม หากพ้นกำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน ให้เทศบาลถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ วรรคสาม ของประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งและระดับที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงถือว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้พิจารณากำหนดประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลให้สอดคล้องกับประเภทของเทศบาล และการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคุ้มครองพนักงานเทศบาลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หลังคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับไว้ชัดเจนแล้ว

๔. ทวีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

- เทศบาลตำบล ป. ไม่มีนายกเทศมนตรีและได้รายงาน ก.ท.จ.น. ขอความเห็นชอบให้ปลัดเทศบาลใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล เพื่อรับโอนนายอำราญ ปาติ พนักงานเทศบาลตำบล ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลตำบลป. จังหวัดน. มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล ป. โดยได้ประทับตรารับหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถือเป็นการขอใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลที่เป็นอำนาจนายกเทศมนตรี ที่ ก.ท.จ.น. พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

๕. ทาหรือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกี่วข้องเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น

- เห็นชอบให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกี่วข้องเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย คือ จ่าเอก ปิณฑุภา ครองชื่น

๖. การแก้ไขของค้ประกอบคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๓ (ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) สำหรับวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษแล้วเห็นว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐระดับศาสตราจารย์ทางการศึกษาหรือสังคมศาสตร์ มีจำนวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญ รวมทั้งส่วนหนึ่งดำรงตำแหน่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ ใน ๒) ของ ๑๓.๕.๓ , ๑๔.๕.๓ และ ๑๕.๕.๓ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กำหนด เป็นกรรมการ โดยการประเมินผลงานของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน

.....

สรุปผลการประชุม ก.จ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑. ทวีกรรมการดำเนินการทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงการจ้างสำรวจและออกแบบทางหลวงชนบท จำนวน ๓๐ สายทาง

- มีมติดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ป.ป.ช. มีอำนาจชี้มูลความผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการหรือไม่อย่างไร

เห็นว่า กรณี ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อ ๖ โดยไม่ได้ชี้มูลความผิดวินัยฐานทุจริต ๖ ซึ่งเป็นความผิดวินัยฐานหลักเสียก่อน การชี้มูลดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาโทษทางวินัย แต่เป็นกรณีกล่าวหาว่า นาย ณ. และ นาง จ. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งนายก อบจ. มีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่บังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒๐/๒๕๖๓ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๖๓ และเรื่องเสร็จที่ ๗๘๔/๒๕๖๒

ประเด็นที่สอง การดำเนินการทางวินัยกรณีของนาย ณ. (ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖) จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใด

เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า นายก อบจ. มีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยแก่นาย ณ. แต่เมื่อ นาย ณ. ได้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาได้เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่นาย ณ. ออกจากราชการแล้ว ดังนั้น นายก อบจ. จึงไม่อาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน นาย ณ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ออกจากราชการ และได้รับประโยชน์ตามข้อ ๒๔ ของประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วได้ ทั้งนี้ เทียบเคียงหนังสือสำนักงาน ก.พ. สับ ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเด็นที่สาม การที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยกับข้าราชการ อบจ. มีผลให้ต้องถือสำนวนการสอบสวนของ ป.ป.ช. เป็นหลักในการสอบสวนวินัยหรือไม่

เห็นว่า เมื่อ ป.ป.ช. ไม่ได้ชี้มูลความผิดวินัย นาง จ. ข้าราชการ อบจ. ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ นายก อบจ. จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน ในเรื่องที่ ป.ป.ช. มีมติ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนการปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำผิด โดยการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษทางวินัยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนที่ นายก อบจ. แต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการลงโทษทางวินัยต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดตามข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวน ทั้งนี้ ตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๓๒๐/๒๕๖๓



๒. การนำชั่วโมงการพัฒนาวិชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู

- มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู นำชั่วโมงการพัฒนาวិชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับโรงเรียน หรือผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

.....

**สรุปผลการประชุม ก.อบต.**  
**ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔**  
**เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.**

๑. การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู

- มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับโรงเรียน หรือผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการขอมือหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

๒. ขอให้ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

- กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีความประสงค์กำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย การกำหนดตำแหน่งหรือการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เป็นระดับกลาง หรือสำนักระดับสูง ต้องเป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลและประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดตามหลักการวิเคราะห์ตำแหน่งเป็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดจำนวนกรอบตำแหน่งและระดับตำแหน่งของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ซึ่งการที่จะกำหนดให้มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลางหรือระดับสูง รวมถึงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับสูง ที่ต้องเป็นไปตามความประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะต้องพิจารณาถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงานและเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารงานบุคคลด้วย ประกอบกับมติ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชำรงต้น จึงเห็นว่า การกำหนดระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เหมาะสมแล้ว

๓. ร้องทุกข์และขอเยียวยาผลกระทบจากโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ

- มีมติดังนี้

๑. กรณีขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ให้ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น/กลาง

ดังนั้น กรณีการขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖.๑ จากเดิม "ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง" เป็น "ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น/กลาง" จึงไม่เหมาะสมตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

๒. กรณีขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ไปรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ดังนั้น การร้องขอให้ผู้ขึ้นบัญชีตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) สามารถไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ได้นั้น ไม่อาจกระทำได้นี้เนื่องจากขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๓. กรณีขอขยายเวลาการใช้บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ออกไปอีก ๑ ปี

สำหรับกรณีการขอขยายอายุบัญชีผู้ผ่านการสรรหาออกไปตามความเหมาะสม เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 นั้น เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐ และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดว่า บัญชีผู้ผ่านการสรรหามีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกรายงานตัวภายในอายุบัญชีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้ขยายอายุบัญชีผู้ผ่านการสรรหาสำหรับรายนั้นออกไปอีกไม่เกินหกสิบวันหากพ้นกำหนดดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหา

พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรายงานตัวของพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดขั้นตอนวิธีการให้ผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกตำแหน่งได้รายงานตัวและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ จะได้รับการแต่งตั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงพิจารณาได้ว่า ก.อบต. ไม่มีเหตุผลความจำเป็นในการขยายอายุบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าวแต่อย่างใด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

๔. ทาหรือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น

- เห็นชอบให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย คือ จำเอก เกียรติศักดิ์ สิงห์น้ำ

๕. ทาหรือการเทียบตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู

- มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายและเทศบาลนครสงขลา พิจารณาให้โอน/รับโอน นางสาวอรอนงค์ เรืองพุทธ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (เดิมดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗) ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ได้ในอัตราเงินเดือนเดิม พร้อมกับเทศบาลนครสงขลาจะต้องสั่งให้มีการพัฒนาระหว่างประจำการ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่รับโอน ย้าย ตำแหน่งด้วย ทั้งนี้ นางสาวอรอนงค์ เรืองพุทธ จะได้รับ วิทยฐานะครูชำนาญการ ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการประเมินผลงานตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

(เอกสาร ๒)

บัญชีรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง  
แนบท้าย มติ ก.ท.จ.กระบี่ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	อำเภอ	เทศบาล ตำบล	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อสายงาน	ระดับ	เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่งว่าง เมื่อ ...	รายงาน ก.ท.จ.เมื่อ ...	ครบกำหนด ๖๐ วัน เมื่อ..	วิธีการสรรหา				จำนวน (อัตรา)	หมายเหตุ
										รับโอน	คัดเลือก	สอบคัดเลือก	คัดเลือกเพื่อรับโอน		
๑	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น	๐๑-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๔	๑ เม.ย. ๖๔	๕ เม.ย. ๖๔	๓๐ พ.ค. ๖๔	/	-	-	-	๑	

บัญชีชื่อความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  
แบบท้าย มติ ก.ท.จ.ประจำปี ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	เทศบาลตำบล	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง วิทยฐานะ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	วิทยฐานะที่ ที่ขอประเมิน	ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			มติ ก.ท.จ.
							ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	
๑	คลองท่อมใต้	นางสาวปารณีย์ คงชุม	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๑๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒	คลองท่อมใต้	นางสาวภาณุชนาพร ทองเพชร	ครู ชำนาญการ พิเศษ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๑	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เชี่ยวชาญ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ไม่เห็นชอบ
๓	คลองท่อมใต้	นางศุภลักษณ์ ชัยมี	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๒	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๔	คลองท่อมใต้	นางสาวอัญญา ร่องวัง	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๔	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๕	คลองท่อมใต้	นางสุรชาติพย์ ย่องดำ	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๕	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๖	คลองท่อมใต้	นางสาวเวนิษฏ์ เกื้อกุล	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๗	คลองท่อมใต้	นางอรพรรณ เพ็ชรมากร	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๐	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ

บัญชีขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  
แบบท้าย มติ ก.ท.จ.ประจำปี ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	เทศบาลตำบล	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง วิทยฐานะ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	วิทยฐานะที่ ที่ขอประเมิน	ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			มติ ก.ท.จ.
							ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	
๑	คลองท่อมใต้	นางสาวปารณีย์ คงชุม	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๑๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒	คลองท่อมใต้	นางสาวกาญจนพร ทองเพชร	ครู ชำนาญการ พิเศษ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๑	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เชี่ยวชาญ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ไม่เห็นชอบ
๓	คลองท่อมใต้	นางศุภลักษณ์ ชัยมี	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๒	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๔	คลองท่อมใต้	นางสาวอัญญา ร่องวัง	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๔	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๕	คลองท่อมใต้	นางสุธาทิพย์ ย่องดำ	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๕	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๖	คลองท่อมใต้	นางสาวเวนิษฐ์ เกื้อกุล	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๒๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๗	คลองท่อมใต้	นางอรพรรณ เพ็ชรมาก	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๐	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ

บัญชีขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  
แบบท้าย มติ ก.ท.จ.ประจำปี ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	เทศบาลตำบล	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง วิทยฐานะ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	วิทยฐานะที่ ที่ขอประเมิน	ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			มติ ก.ท.จ.
							ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	
๘	คลองท่อมใต้	นางสาวจิรวรรณ ทองทิพย์	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๑	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๙	คลองท่อมใต้	นางอรัญญา คงมีสุข	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๒	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๐	คลองท่อมใต้	นางสาวพัชรินทร์ ทองนิม	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๔	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๑	คลองท่อมใต้	นางยุฑารัตน์ สุขใจ	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๖	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๒	คลองท่อมใต้	นางนิภารัตน์ สุขคง	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๗	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๓	คลองท่อมใต้	นางบุษยา เรืองมาก	ครู ชำนาญการ พิเศษ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๓๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เชี่ยวชาญ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ไม่เห็นชอบ
๑๔	คลองท่อมใต้	นางสาวสุนทรี หนูแก้ว	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๐	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ



บัญชีความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  
แบบท้าย มติ ก.ท.จ.กระบี่ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	เทศบาลตำบล	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง วิทยฐานะ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	วิทยฐานะที่ ที่ขอประเมิน	ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			มติ ก.ท.จ.
							ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	
๑๕	คลองท่อมใต้	นายประสิทธิ์ ถาวรสาร	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๑	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๖	คลองท่อมใต้	นายเอกชัย เนียมนวล	ครู ชำนาญการ พิเศษ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๒	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เชี่ยวชาญ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ไม่เห็นชอบ
๑๗	คลองท่อมใต้	นางสาวมะลิวัน เองฉ้วน	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๓	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๘	คลองท่อมใต้	นางสาวปณิตดา ทองสุข	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๔	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๑๙	คลองท่อมใต้	นายอัศภาม สามม	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๕	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๐	คลองท่อมใต้	นายชนะชัย รอดกุล	ครู ชำนาญการ พิเศษ	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๖	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เชี่ยวชาญ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ไม่เห็นชอบ
๒๑	คลองท่อมใต้	นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๗	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ

บัญชีขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  
แบบท้าย มติ ก.ท.จ.กระบี่ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	เทศบาลตำบล	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง วิทยฐานะ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	วิทยฐานะที่ ที่ขอประเมินฯ	ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			มติ ก.ท.จ.
							ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	
๒๒	คลองท่อมใต้	นางสาวเจมภัสสร เศษคง	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๔๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๓	คลองท่อมใต้	นางสาววรรณัน ทองอ่ำ	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๕๐	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๔	คลองท่อมใต้	นางสาวศันสนีย์ มาลัย	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๕๑	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๕	คลองท่อมใต้	นางสัดตบุษย์ ปัทมชัยวิวัฒน์	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๕๒	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๖	คลองท่อมใต้	นายอาชีวิน อุสนุน	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๕๓	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๗	คลองท่อมใต้	นางสาวสุลาวัลย์ พระคง	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๕๔	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ
๒๘	คลองท่อมใต้	นางสาวจุฑามาศ อินทร์ฤทธิ์	ครู คศ.๑	๐๑-๒-๐๘-๖๕๐๐-๐๕๘	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	ชำนาญการ	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา ทต.คลองท่อมใต้	เห็นชอบ

.....ขอรับรองผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  
 แนบท้าย มติ ก.ท.จ.กระบี่ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	เทศบาลตำบล	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง วิทยฐานะ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	วิทยฐานะที่ ที่ขอประเมิน	ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			มติ ก.ท.จ.
							ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	
๒๔	คลองพนพัฒนา	นางสาวสมิตตา หับไทร	ครู ชำนาญการ	๐๑-๒-๐๘-๖๖๐๐-๐๘๐	ศพค.บ้านคินนา กองการศึกษา ทต.คลองพนพัฒนา	ชำนาญการพิเศษ	นางสุนิศา ชูสว่าง	ครู/ชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนบ้านคลองแรด สพฐ.กระบี่ ต.คลองพน อ.คลองท่อม	เห็นชอบ